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(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖4 (ครั้งท่ี 1) 
วันจันทรท่ี  7  มิถุนายน พ.ศ. 25๖4  เวลา 13.30 น. 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ 

************************************* 
ผูเขาประชุม 

ท่ี ช่ือ -สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายประยูร กําบงั ประธานสภา อบต. ประยูร  กําบัง  

2. นายอนุชาติ  ทองกลบ รองประธานสภา อบต. อนุชาติ  ทองกลบ  

3. นางทรงศรี  บญุศรี ส.อบต.หมูท่ี ๒ ทรงศรี  บุญศรี  

4. นายประพัฒน ลิ้มอรุณ ส.อบต.หมูท่ี ๒ ประพัฒน ลิ้มอรุณ  

5. นายนรินทร  โคกชู ส.อบต. หมูท่ี 3 นรนิทร  โคกชู  

6. นายเสรี    โคกช ู ส.อบต.หมูท่ี 4 เสรี  โคกช ู  

7. นายสุพจน  จันทเสน ส.อบต.หมูท่ี 4 สุพจน  จันทเสน  

8. นายสุรศักดิ์  รอนแกว ส.อบต.หมูท่ี 5 สุรศักดิ์  รอนแกว  

9. นางอริยา  เหมาะกลม ส.อบต.หมูท่ี 6 อริยา  เหมาะกลม  

10. นางสอน เสริฐศร ส.อบต.หมูท่ี 7 สอน เสริฐศร  

11. นายสัณฐ  กําบัง ส.อบต.หมูท่ี 7 สัณฐ  กําบัง  

12. นายบรรจง  ชางน้ํา ส.อบต.หมูท่ี 8 บรรจง ชางน้ํา  

13. นายชินกฤต  บัวแกว ส.อบต. หมูท่ี 8 ชินกฤต  บัวแกว  

14. นางจรรยา    เฉลิมเกียรติ์ เลขานุการสภา อบต. จรรยา เฉลิมเกียรติ์  

ผูไมมาประชุม 

- ไมมี 
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ผูเขารวมประชุม 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายเกียง  กิตติพงศธนกิจ นายก อบต. เกียง  กิตติพงศธนกิจ  

2. นายบุญนํา  เมืองคลี่ รองนายก อบต. บุญนํา เมืองคลี่  

3. นายบุญเสริม  กําบัง รองนายก อบต. บุญเสริม กําบัง  

4. นายกฤษณะ  โคมแกว ผูอํานวยการกองชาง กฤษณะ  โคมแกว  

5. นางสาวกาญจนณภัทร  ขาวสงา หัวหนาสํานักปลัด กาญจนณภัทร  ขาวสงา  

6. นางสาวพีรศิมล ถ่ีถวน นักวิชาการพัสดุ พีรศิมล ถ่ีถวน รก.ผอ.กองคลัง 

7. นางสาวทิพยา สอนแข็ง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ทิพยา สอนแข็ง  

8. นางสาววลีรัตน    คงสงค นิติกร วลีรัตน  คงสงค  

9. นางสาวฐานิกา รุงทอง นักวิชาการสาธารณสุข ฐานิกา รุงทอง  

เริ่มประชุมเวลา  เวลา 13.30 น. 
เม่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมาครบองคประชุมแลว  นายประยูร  กําบัง ประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
กําเนิดนพคุณ สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖4  (ครั้งท่ี 1) ตามระเบียบวาระการประชุมท่ีไดแจกใหแกผูเขา
ประชุมทุกทานแลว 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   - ไมมี 

 ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธาน   ใหท่ีประชุมตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 

กําเนิดนพคุณ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ. ๒๕64 (ครั้งท่ี 2) เม่ือวันท่ี  
15 กุมภาพันธ 2564 

ท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ สมัยสามัญ  
สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ. ๒๕64 (ครั้งท่ี 2) เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2564  
โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 

- ไมมี 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
4.1 การโอนงบประมาณของสํานักปลัด 

ประธาน   เรียนเชิญหัวหนาสํานักปลัดชี้แจงรายละเอียด 
หัวหนาสํานักปลัด ดวยสํานักปลัดมีความจําเปนท่ีจะตองจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศสําหรับใชงานในหอง 

ทํางานนายกองคการบริหารสวนตําบล เนื่องจากเครื่องเดิมชํารุดจึงไดจัดซ้ือเครื่องใหม 
แตไมไดตั้งงบประมาณไว จึงมีความจําเปนท่ีจะตองขอโอนงบประมาณโดยขอโอนจาก
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดรายจายคาครุภัณฑ 
ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ รายการคาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ งบประมาณท่ีตั้งไว 100,000 บาท งบประมาณกอนโอน  
55,600 บาท งบประมาณท่ีขอโอน 22,600 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 
33,000 บาท นําไปตั้งจายรายการใหมในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน หมวดรายจายคาครุภัณฑ ประเภทรายจายครุภัณฑสํานักงาน รายการ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู งบประมาณ 
22,600 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดติดตั้งผนัง 
ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,600 บาท (ราคารวมคา
ติดตั้ง) จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2563 โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะ ดังนี้  
1) ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทีย ู
2) ราคาท่ีกําหนดเปนราคาท่ีรวมคาติดตั้ง 
3) เคร่ืองปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเยน็ ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู 

ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวยสงความเย็นและ

หนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
6) การจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือจากการ

พิจารณาดานราคาแลว เพ่ือเปนการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีคาประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา 

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
- แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณดังนี้  สวิตซ 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับ 

หุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร 
8)  คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคา

เครื่องปรับอากาศ) 
- ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 (สํานักปลัด) 

 ประธาน   สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากท่ีประชุม 
 ท่ีประชุม  มีมติเปนเอกฉันทนใหความเห็นชอบ 
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4.2 การโอนงบประมาณของกองชาง 
ประธาน   เรียนเชิญผูอํานวยการกองชางชี้แจงรายละเอียด 
ผูอํานวยการกองชาง ดวยกองชางมีความจําเปนท่ีจะตองจัดซ้ือเกาอ้ีทํางานใหกับพนักงาน จํานวน 2 ตัว  

แตไมไดตั้งงบประมาณไว จึงมีความจําเปนท่ีจะตองขอโอนงบประมาณจากแผนงาน 
เคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบดําเนินงาน หมวด
รายจายคาตอบแทน ประเภทรายจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร งบประมาณท่ีตั้งไว 
20,000 บาท งบประมาณกอนโอน 20,000 บาท งบประมาณ 10,000 บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน 10,000 บาท นํามาตั้งจายรายการใหมในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดรายจายคา
ครุภณัฑ ประเภทรายจายคาครุภัณฑสํานักงาน รายการเกาอ้ีทํางาน งบประมาณ 
10,000 บาท เพ่ือจัดซ้ือเกาอ้ีทํางาน จํานวน 2 ตัว 

 ประธาน   สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากท่ีประชุม 
 ท่ีประชุม  มีมติเปนเอกฉันทใหความเห็นชอบ 
 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
6.1 การเสนอโครงการเพ่ือจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565  

 ประธาน   เรียนเชิญปลัดองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณชี้แจงรายละเอียด 
ปลัด อบต.  ดวยองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณจะตองดําเนินการจัดทําขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยจะตองนํารางขอบัญญัติฯ 
เสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 2564 
ซ่ึงทางเจาหนาท่ีงบประมาณจะไดรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมจัดทํารางขอบัญญัติฯ  
ในวันนี้จึงขอใหสมาชิกสภา อบต.ทุกทาน ไดเสนอโครงการท่ีจะบรรจุในขอบัญญัติ
งบประมาณและตรวจสอบโครงการวาอยูในแผนพัฒนาทองถ่ินหรือไม สําหรับโครงการ
ใดท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลง หรือยังไมไดบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินขอใหทานแจง
ประสานงานกับนักวิเคราะหนโยบายและแผนเพ่ือแกไขและนําโครงการบรรจุในแผนให
ถูกตองจึงจะสามารถนําไปจัดทําขอบัญญัติงบประมาณฯ ได 

ประธาน สอบถามความคิดเห็นจากท่ีประชุม ทานใดมีขอสงสัยประการใดหรือไม ถาไมมีขอ
สงสัยเรียนเชิญทุกทานเสนอโครงการ 

ส.อบต.ทรงศรี หมูท่ี 2 ขอเสนอโครงการ จํานวน 4 โครงการ ดังตอไปนี้ 
 1) โครงการขยายเขตไฟฟาซอยเข่ือนโดยขอเปลี่ยนหมอแปลงเปนขนาดใหญ 
 2) โครงการกอสรางถังประปาขนาดใหญ อางเก็บน้ําหวยน้ําโจน 
 3) โครงการจัดทําแนวก้ันอางเก็บน้ําหวยน้ําโจน 
 4) โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําหวยน้ําโจน 
ส.อบต.สัณฐ หมูท่ี 7 ขอเสนอโครงการ ดังนี้ 
 1) โครงการกอสรางฝายน้ําลนบานนายณรงค เกาะแกว 
 2) โครงการวางทอระบายน้ําถนนสาย 7/5  
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 3) การขยายเขตไฟฟาและติดตั้งหมอแปลงไฟฟาขนาดใหญเพ่ือผลิตน้ําประปาหมูบาน  
 และขอบรรจุโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุยชุมชนบานหนองตาจา ตําบล

กําเนิดนพคุณ งบประมาณ 410,840 บาท ในแผนพัฒนาทองถ่ินดวย 
ส.อบต.สอน ขออนุญาตชี้แจงโครงการขยายเขตไฟฟาและติดตั้งหมอแปลงฯ เพ่ิมเติมวาหมูท่ี 7 

ประสบปญหาในการผลิตน้ําประปาหมูบานเนื่องจากระบบไฟฟาท่ีใชอยูไมเพียงพอทํา
ใหไมสามารถผลิตน้ําประปาได จึงขอใหทางองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ
ดําเนินโครงการขยายเขตไฟฟาและติดตั้งหมอแปลงขนาดใหญเพ่ือแกไขปญหาโดยดวน 

ส.อบต.อริยา ขอเสนอโครงการแกไขปญหาระบบประปาหมูบาน หมูท่ี 6 และขอใหติดตั้งไฟฟาสอง
สวางทางสาธารณะถนนสายขางโรงเรียนบาสะพานวิทยาเพ่ิมเติมอีก จํานวน 3 จุด 

ส.อบต.สุรศักดิ์ หมูท่ี 5 โครงสรางพ้ืนฐานไดรับการพัฒนาเกือบครบถวนแลว แตยังมีถนนอีก 1 สายท่ี
ยังเปนถนนลาดยางและไดรับความเสียหายจากน้ําทวมในคราวกอน จึงขอเสนอ
โครงการกอสรางถนน คสล. สาย 5/6 (หมูบานแสงทอง) และขอเสนอปญหาน้ําเสีย
บริเวณหนาโรงเรียนบานหวยทรายขาวซ่ึงจะมีน้ําจากทางหลวงชนบทไหลมารวมกัน 
จากการประชุมหมูบานท่ีประชุมมีมติใหเจาะฝายบริเวณบานางชูชีพ อวมสุข เพ่ือให 
สามารถระบายน้ําได จึงขอใหทางกองชางไดสํารวจและออกแบบดวย และจาก
สถานการณภัยแลงน้ําประปาไมพอใชจึงขอเสนอแนะใหทางองคการบริหารสวนตําบล
กําเนิดนพคุณตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุกน้ําอเนกประสงคท่ีสามารถบรรจุน้ําได 
15,000 ลิตร เนื่องจากรถบรรทุกน้ําท่ีมีอยูเพียงคันเดียวบรรทุกน้ําไดนอยไมเพียง
พอท่ีจะแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคของประชาชนได อีกหนึ่งโครงการท่ีขอ
เสนอแนะคือการกอสรางโดมอเนกประสงคสําหรับเปนสถานท่ีประชุมหรือลานจอดรถ 
สุดทายนี้ขอฝากกองชางชวยประสานงานกับกรมทางหลวงชนบทซ่ึงกําลังมีการขยาย
เขตถนนและกอสรางสะพานใหดําเนินการทําทางลาดยางซ่ึงเปนทางเชื่อมถนน อบต.
กับถนนทางหลวงชนบทในบริเวณทางแยกตางๆ เพ่ือใหประชาชนสัญจรไดสะดวก 

 ส.อบต.ชินกฤต  ขอเสนอโครงการเพ่ือจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 
    1) โครงการกอสรางถนน คสล.สาย 8/15 เชื่อมตอกับตําบลชัยเกษม ชวงท่ี 1 บาน 

นางเชื้อ อยูเย็น ชวงท่ี 2 บานนายสุรินทร เจือจันทร ถึงบานนายเจือ บุตรจันทร  
    2) โครงการกอสรางถนน คสล. 8/2 ซ่ึงมีระยะทางเหลืออีกประมาณ 18 เมตร  

จากถนนคอนกรีตเดิม ถึงบานนางลัดดา แตงออน 
ขอเสนอโครงการบรรจใุนแผนพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการวางทอเหลี่ยม ถนน สาย 8/2 (ปจจุบันเปนทอแบบกลมถูกน้ํากัดเซาะ) 
บริเวณบานนายไปล ทับนาค 
2) โครงการขยายเขตไฟฟา สาย 8/2 พรอมติดตั้งไฟฟาสองสวางทางสาธารณะ 
จากบานนายไปล ทับนาค ถึงท่ีดินนางกราย นกแกว 
3) โครงการขยายเขตไฟฟาสาย 8/5 พรอมติดตั้งไฟฟาสองสวางทางสาธารณะจาก
ท่ีดินนายประยุทธ แยมสําราญ ถึงท่ีดินนางประไพ 

ผอ.กองชาง  ขออนุญาตแจงเรื่องการกอสรางสะพานและขยายเขตถนนของกรมทางหลวงชนบท  
ซ่ึงทางกรมทางหลวงชนบทไดมีการแจงแลววาจะดําเนินการทําทางเชื่อมบริเวณทาง
แยกในถนนทุกสาย 



๖ 
 

 ท่ีประชุม  รับทราบ 
    6.2 การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ปงบประมาณ 2564 
 ประธาน   เรียนเชิญนักวิชาการสาธารณสุขชี้แจงรายละเอียด 

นวช.สาธารณสุข  ตามท่ีองคการบริหาสวนตําบลกําเนิดนพคุณไดดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข 
บาใหแกสุนัขและแมวไปแลวนั้น จากการตรวจสอบขอมูลยังมีจํานวนสุนัขและแมวท่ี
ไดรับการฉีดวัคซีนยังไมครบถวนตามจํานวนเปาหมาย เนื่องจากในวันท่ีเจาหนาท่ีลง
พ้ืนท่ีฉีดวัคซีนเจาของสุนัขและแมวอาจจะไมไดอยูบานจึงทําใหสุนัขและแมวไมไดรับ
การฉีดวัคซีน ในการนี้จึงขอความอนุเคราะหจากทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลกําเนิดนพคุณทุกทานไดชวยสํารวจขอมูลสุนัขและแมวท่ียังไมไดรับการฉีดวัคซีน
และรวบรวมขอมูลสงใหกับทางองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณเพ่ือจะไดจัดสง
เจาหนาท่ีออกใหบริการฉีดวัคซีนตอไป 

 ท่ีประชุม  รับทราบ 
ประธาน  สอบถามท่ีประชุมทานใดมีขอราชการท่ีจะปรึกษาหารือ หรือแสดงความคิดเห็นใน 
  ประเด็นใดหรือไม อยางไร 
นายก อบต. ขอแจงความคืบหนาเรื่องประตูระบายน้ําหมูท่ี 5 ซ่ึงจากการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขอมูล

รวมกับหนวยงานตางๆ ทางชางของกรมโยธาแจงวาปกติการเปดประตูระบายน้ําจะ
เปดในกรณีท่ีมีความจําเปนเทานั้น แตของเรามีการเปด-ปด เปนประจําและปดไมสนิท
ทําใหน้ํารั่ว ซ่ึงทางผูรับเหมาไดดําเนินการแกไขใหเรียบรอยแลว 

 สําหรับเรื่องการจัดซ้ือรถบรรทุกน้ําอเนกประสงคจะตองมีมีการปรึกษาหารือกับท่ี
ประชุมอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากรถบรรทุกน้ําท่ีมีอยูเปนรถขนาดเล็กบรรจุน้ําไดเพียง 
5,000 ลิตร ซ่ึงในชวงท่ีเกิดเพลิงไหมนําน้ําฉีดไดไมนานก็ตองกลับมาเติมน้ํา และใน
การแจกจายน้ําก็ประสบปญหาในเรื่องแหลงน้ํา เนื่องจากน้ําจากสระบริเวณหลัง อบต.
ท่ีนําไปแจกจายมีกลิ่นเหม็นซ่ึงจะตองมีการขุดลอกและหาแหลงน้ําใหม 

 เรื่องโครงการท่ีจะจัดทําขอบัญญัติงบประมาณฯ นอกจากท่ีแตละทานไดกลาวมานั้น 
กระผมมีโครงการท่ีคาดวาจะดําเนินการดังนี้ 

 หมูท่ี 2 ถนน คสล.สายบานนายมนูญ, ถนน คสล.สาย2/3 ,ถนน คสล.สาย 2/3  
ซอย 1 ,ถนนลูกรังสาย 2/4 ,ถนนลูกรังสายบานนายสมศักดิ์ บุญเกิด ถึง ทางรถไฟ 
หมูท่ี 3 ถนน คสล.สาย 3/4 และ ถนน คสล.สาย 3/10 

 หมูท่ี 4 ถนน คสล.สาย 4/8 และ ถนน คสล.สาย 4/12 
 หมูท่ี 5 ถนน คสล.สาย5/6 (หมูบานแสงทอง) และตัดถนนเสนใหมจากท่ีดินคุณ 

สุรางค แซตั้ง ไปถึงซอยซังสม 
หมูท่ี 6 ถนน คสล.สาย 6/10, ถนน คสล.สาย 6/7 และถนน คสล.สาย 6/3 
หมูท่ี 7 ถนน คสล.สาย 7/12 ,โครงการวางทอเหลี่ยม และโครงการกอสราง 
ฝายน้ําลน 
หมูท่ี 8 ถนน คสล. สาย8/5,ถนน คสล. สาย 8/1,ถนน คสล.สาย 8/8 และถนน 
คสล.สาย 8/3 สวนถนน คสล.สาย 8/2 ท่ียังเหลือระยะทางอีก 18 เมตรจะดําเนิน
โครงการตอจากบานผูใหญไปถึงบานนายเกรย แทนนาค 



๗ 
 

สําหรับโครงการเก่ียวกับประปาจะของบประมาณจากสวนกลางเพ่ือทําระบบประปา
ขนาดใหญ แตยังขาดแคลนแหลงน้ํา 

ส.อบต.สุรศักดิ์ ขอเสนอใหทางกองชางดําเนินการสํารวจคลองสายตางๆ และดําเนินการขุดลอกคลอง
บริเวณดานหลังบานของกระผม เนื่องจากคลองดังกลาวเริ่มตื้นเขินถาหากมีการขุด
ลอกก็จะสมารถชวยเพ่ิมปริมาณน้ําอีกจํานวนหนึ่ง แตการขุดลอกก็ยังมีขอจํากัดใน
เรื่องงบประมาณซ่ึงการขุดลอกจะตองดําเนินการในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน ซ่ึงเปน
ชวงท่ีฝนไมตกแตในชวงนั้นก็มักจะยังไมมีงบประมาณ เม่ือมีงบประมาณเขามาก็เปน
ชวงฤดูฝน จึงขอฝากวาถาหากมีงบประมาณเพียงพอก็ใหดําเนินการขุดลอกดวย 

ส.อบต.อนุชาติ ขอเสนอโครงการกําจัดวัชพืชและขุดลอกคลองในพ้ืนท่ีหมูท่ี 6 เนื่องจากในคลองมี
ผักตบชวาและวัชพืชเต็มลําคลองซ่ึงอาจจะกอใหเกิดปญหาน้ําเนาเสียได เชน  
คลองกะจิ เปนแหลงน้ําท่ีนํามาผลิตน้ําประปาของหมูบาน และหมูอ่ืนๆ เชน ม.5 และ 
หมูท่ี 4 ก็ใชน้ําจากคลองท่ีมาจากหมูท่ี 6 เชนเดียวกัน 

ส.อบต.ทรงศรี แจงปญหากระแสไฟฟาตกบริเวณหยอมบาน นายประจักษ มณีรัตน เนื่องจากมีจํานวน
บานเรือนประชาชนเพ่ิมมากข้ึนกระแสไฟฟาจึงไมเพียงพอ เครื่องใชไฟฟาเกิดความ
เสียหาย จึงขอความอนุเคราะหกองชางประสานงานกับการไฟฟาสวนภูมิภาค 
บางสะพานเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 

 ท่ีประชุม  รับทราบ 
  ประธาน   สอบถามความคิดเห็นจากท่ีประชุม มีสมาชิกทานใดจะหารือขอราชการหรือแสดง 

ความคิดเห็นในประเด็นใดอีกหรือไม  ถาไมมีขอปดการประชุมและนัดประชุมครั้ง
ตอไปในวันจันทรท่ี 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 

เลิกประชุม เวลา 15.00 น. 

(ลงชื่อ)        จรรยา  เฉลิมเกียรติ์   ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางจรรยา   เฉลิมเกียรติ์) 
                                                                   เลขานุการสภา อบต. 

 
(ลงชื่อ)           ประยูร กําบัง        ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

                                                                 (นายประยูร  กําบัง) 
                                                           ประธานสภา อบต.กําเนิดนพคุณ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตาํบลกําเนิดนพคุณ  ไดตรวจรายงานการประชุม

สภาองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณเรียบรอยแลว 

(ลงชื่อ) เสรี  โคกช ู     (ลงชื่อ)     สุพจน จันทเสน 
 

(นายเสรี  โคกชู)                (นายสุพจน  จันทเสน)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
         

 



๘ 
 

(ลงชื่อ)     สัณฐ กําบัง 
            (นายสัณฐ  กําบัง)  

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ  ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว  ในคราวประชุมสภา

องคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ สมัย   สามัญ    สมัยท่ี 2 ประจาํป พ.ศ.2564 (ครั้งท่ี 2)    

เม่ือวันท่ี 14 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2564  
 

 

(ลงชื่อ)     ประยูร กําบัง 
(นายประยูร  กําบัง) 

  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ 
 
 


